

ราชพฤกษ์



สารประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ฉบับที่ 488 ปีการศึกษา 2561 ประจำวันที่ 1-30 เมษายน 2562

<http://www.bru.ac.th>

มรภ.บุรีรัมย์ จัดการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41 “พนมรุ้งเกมส์”



มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย รศ.มาลณี จุโฑปะมา รักษา
ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41 “พนมรุ้งเกมส์” ภายใต้ปรัชญาการแข่งขัน “กีฬา สามัคคี มิตรไมตรีเหนือชัยชนะ” โดยได้รับเกียรติจาก นายธีรวัฒน์ วุฒิกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ในวันที่ 4-10 มีนาคม 2562 มีผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 11 แห่ง เข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนกว่า 5,000 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการให้นักศึกษาได้รับการส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬาย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง และเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม การให้ความร่วมมือ ความสามัคคี ปรงดอง ความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยกิจกรรมทั้ง 7 วัน เป็นการร่วมกันแข่งขันกีฬาทั้งหมด 19 ชนิด กีฬา ประกอบไปด้วย กีฬา บาสเกตบอล ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด แอควาติก แบดมินตัน ลอนเทนนิส เทเบิลเทนนิส เซปักตะกร้อ เปตอง ยูโด เทควันโด หมากกระดาน ฝึกสาธิต มวยไทยสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น คอร์ทบอล(กีฬาสาธิต) การประกวดทักษะคนตรี และการจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน





สารข้าราชการเกษม อธิการบดี

รศ.มาลินี จุโทปะมา

ท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกท่าน



เดือนเมษายนเป็นเดือนเริ่มต้นของการเตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ด้วยความจงรักภักดี เสด็จพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลด้วยการจัดตกแต่งสถานที่ผูกผ้าประดับรั้ว ติดตั้งป้ายไวนิล ประดับดอกไม้สีเหลืองสวยงาม โดยเฉพาะดอกวงผึ้งดอกไม้ประจำพระองค์ ในหลวงรัชกาลที่ 10 และได้ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ในพิธีการต่างๆ ดังนี้

วันที่ 6 เมษายน 2562 มอช. อาจารย์ ดร.ชนพล ศิริชาติ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมพิธีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดกลางพระอารามหลวง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

วันที่ 8 เมษายน 2562 ดิฉันพร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ชนพล ศิริชาติ และอาจารย์ ดร.ธนิน กรออิพงษ์ ศึกษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถวัดกลางพระอารามหลวง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

วันที่ 9 เมษายน 2562 ดิฉันพร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ชนพล ศิริชาติ และอาจารย์ ดร.ธนิน กรออิพงษ์ ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถวัดกลางพระอารามหลวง

วันที่ 10 เมษายน 2562 มอช. ผศ.ดร.วันทนี นามสวัสดิ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีร่วมพิธีอัญเชิญคุณโทน้ำอภิเษกของจังหวัดบุรีรัมย์ ณ พระอุโบสถวัดกลางพระอารามหลวง ไปยังกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร

วันที่ 2 เมษายน 2562 วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นวัน "อนุรักษ์มรดกไทย" สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ประสานกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ และสภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกันจัดกิจกรรมเสด็จพระเกียรติถวายพระพร ณ หอประชุมวิชาวัดศาลาศรี โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายพิจิตร บุญทัน เป็นประธานถวายสดุดีเสด็จพระเกียรติ มีการแสดงถวายพระพรจากสาขาวิชานาฏศิลป์ การแสดงดนตรีไทย "เพลงเกิดพระเกียรติ สอ." และเพลงพระราชนิพนธ์ "แต่เห่" การแสดงคีตมวยไทย การเดินแบบผ้าไทย โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันแต่งกายด้วยผ้าไทย ชุดไทยอย่างงดงาม

วันที่ 10 เมษายน 2562 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ โดยมีกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ ณ ห้องประชุมศิวาลัย พิธีเบิกลีลาผ้ายังสะและสงวน้ำพระพุทธรูปหัตถ์พระพุทธรูปสุโขทัย พิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ รับประทานอาหารกลางวัน และการแข่งขันสละบ้าซึ่งเป็นการเล่นในอดีต มีผู้อาวุโส คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก และดิฉันขอขอบคุณทุกคน ทุกสำนัก/สถาบัน ทุกหน่วยงาน ที่กรุณาจัดเตรียมอาหารมาร่วมในงานครั้งนี้ ทุกคนที่มาร่วมงานได้ยิ้มรอย ในบรรยากาศที่เป็นใจกว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา วันสงกรานต์คือวันปีใหม่ไทย ขอให้เป็นวันเริ่มต้นของสิ่งดีๆ ในชีวิตของทุก ๆ ท่านตลอดไป

คิดดี พูดดี ทำดี เพื่อสังคมนี้สุขสันต์

(รองศาสตราจารย์มาลินี จุโทปะมา)
ศึกษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

มร.ก.บุรีรัมย์ อบรมการเขียนผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร(มคอ.7)



สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร (มคอ.7) เพื่อรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปี การศึกษา 2561” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลีนี จุฑาปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 11 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีตัวแทนคณาจารย์ประจำหลักสูตรจากคณะวิทยาการจัดการและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนกว่า 60 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2561 สร้างมาตรฐานในการเขียนรายงานผลการดำเนินงานทุกหลักสูตร ก่อให้เกิดคุณภาพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรมีผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้น โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร.เสนีย์ พวงยานี ผู้อำนวยการสำนักคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรให้ความรู้



มร.ก.บุรีรัมย์ จัดประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ สมัยสามัญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย รศ.มาลีนี จุฑาปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ เป็นประธานดำเนินการประชุมอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สมัยสามัญครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 1 เมษายน 2562 และการประชุมพนักงานบุคลากรและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 2 เมษายน 2562 โดยก่อนเริ่มการประชุมมีการมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับอาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก อาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการและต้อนรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ใหม่



มรภ.บุรีรัมย์ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยเชิงบูรณาการ และคว้ารางวัลชมเชย งาน Thailand research expo 2019

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย รศ.มาลีนี จุโทปะมา รักษาการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ดร.พิสมัย ประชานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น และ ดร.เชาวลิต สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยทีมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019) วันที่ 7-10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมหาวิทยาลัยที่ได้รวบรวมผลงานวิจัยที่โดดเด่นมาจัดบูธนำเสนอแบบบูรณาการภายใต้คอนเซ็ป “ภูเขาไฟบุรีรัมย์ ค้นมูลค่าสู่ชุมชน” ตลอดระยะเวลาทั้ง 4 วัน และได้รับความสนใจจากนักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนผู้มาร่วมรับชมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งประกอบไปด้วย



1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์จากผงหินภูเขาไฟ โดย อ.วัชระ วชิรภัทรกุล อ.ปราโมทย์ ปิ่นสกุล และทีมงาน
 2. กลไกการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเขาอังคาร โดย ดร.สรรเพชร เพ็ญรัตน์ และทีมงาน
 3. ความหลากหลายทางชีวภาพในดินแดนภูเขาไฟ โดย ผศ.สุธีรา สุนทรารักษ์
 4. ผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรที่พบบนภูเขาไฟ เป็น อาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องสำอาง โดย อ.รุ่งเรือง งามหอม อ.จินดาพร สืบขำเพชร ผศ.สุธีรา สุนทรารักษ์ และทีมงาน
 5. การขึ้นทะเบียนข้าวภูเขาไฟบุรีรัมย์ โดย อ.รุ่งเรือง งามหอม และทีมงาน
 6. การศึกษาคุณสมบัติของดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ โดย อ.วิริยรัชญ์ สือออก ดร.สุพัทธา แดงทับทิม
 7. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าอู๊ดนี่โดยใช้สีธรรมชาติ โดย อ.สืบศักดิ์ ก้อนคำดี
- โดยในปีนี้มีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สามารถคว้า รางวัลชมเชย ในการนำเสนอผลงานและกิจกรรมเข้าร่วมนำเสนอ ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019) ซึ่งเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน



ครุศาสตร์ สัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา นักศึกษาหลักสูตรป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.วิไลวรรณ ศิริเมฆา ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จัดโครงการ สัมมนานักศึกษาหลังการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษานักศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พัชนี กุลฑานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ในวันที่ 5 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร อาคารอเนกคุณาคาร (RAJABHAT COMPLEX) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



ครุศาสตร์ จัดโครงการผลิตครูเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รุ่น 2

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่น 2 รอบ 2 ในวันที่ 8-9 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร สิริวิชัยกร คณะครุศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่การ เป็นผู้นำด้านการสอน มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของครูในการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้บูรณาการภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการเรียนรู้สาระวิชา (Content and language Integrated Learning-CLIL) การ เรียนรู้การบูรณาการระหว่างความรู้ด้านเทคโนโลยีความรู้ด้านการสอนและความรู้ด้านเนื้อหา(Technological Pedagogical Content Knowledge-TPACK) ที่เน้นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่มีชุมชนเป็นฐาน (Community-based Learning) และการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็น (Project-based Learning) เพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community-PLC) เพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู้จากห้องเรียนสู่ชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลินี จุฑาปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการ



ครุศาสตร์ อบรมทำ Website ส่วนตัวอาจารย์



คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พัชณี กุลทานนท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ ในวันที่ 9 เมษายน 2562

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องสหพันธ์ ชั้น 2 อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



ครุศาสตร์ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ดร.พัชณี กุลทานนท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ คณาจารย์คณะครุศาสตร์ และพนักงานเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมวันสงกรานต์คณะครุศาสตร์ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรคณาจารย์อาวุโสคณะครุศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลีนี จุฑาปะมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในครั้งนี พร้อมทั้ง ให้โอวาท และให้พร เนื่องในวันสงกรานต์ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 10 เมษายน.2562 ณ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



ครุศาสตร์ จัดโครงการการจัดการเรียนรู้ ด้านการวิจัยและด้านการเรียนการสอนฯ ระยะเวลาที่ 2

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการจัดการความรู้ด้านการวิจัยและด้านการจัดการเรียนการสอนสู่การเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และติดตามการผลิตผลงานวิชาการ ระยะเวลาที่ 2 โดย ศ.ดร.อลงกลด แทนอมทอง และ รศ.ดร.ประสพท เนิ่งเฉลิม เป็นวิทยากร ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคารสิริวิद्याกร ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



ครุศาสตร์ สัมมนานักศึกษาก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ดร.พัชนี กุลฑานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ จัดโครงการสัมมนานักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 ณ หอประชุมวิชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลินี จุโทปะมา รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก ผศ.เกษสุดา บุรณพันธ์ อ.นฤมล จิตต์หาญ และ อ.ชนิสรา ไกรสิทธิ์ บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 5 จำนวน 550 คน ที่ได้ไปปฏิบัติการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในสถานศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคมในเรื่องการจัดการศึกษา ในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย การจัดการสัมมนาครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ



วิทยาศาสตร์ จัดประเพณีรดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่วัยหลังเสร็จสิ้นโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน บ้านเย็ยสะแก



คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เสร็จสิ้นการจัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพชุมชน ของชุมชนบ้านเย็ยสะแก ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 7 เมษายน 2562 โดยเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประกอบไปด้วย ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ ดร.กุลธิดา ธรรมรัตน์ อ.มณีนุช ให้ศิริกุล ดร.ศรัณย์ จำรัสธนสาร อ.สุภาพร บุญมี และ น.ส.ธนาภรณ์ แสงน้ำ จึงได้จัดประเพณีรดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่วัยหลังเสร็จสิ้นโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนบ้านเย็ยสะแกเพื่ออวยพรขอความสุขสวัสดิ์ต้อนรับปีใหม่ไทย ซึ่งการได้รับพรอันเป็นมงคลนี้ถือว่าการเริ่มต้นชีวิตที่ดีในวันขึ้นปีใหม่ของไทย



บร.บ.บุรีรัมย์ และสมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และสมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย (AIAT) นำโดย รศ.มาลีณี จุโทปะมา รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมันคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.สมศักดิ์ จิวพัฒนา ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) ในวันที่ 5 เมษายน 2662 ณ ห้องประชุมหงส์พันธ์ อาคารวัดปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีข้อตกลงในการสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมเชิงวิชาการ สร้างความรู้ และสร้างเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์อันนำไปสู่การสร้าง และขยายโอกาสการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา อาจารย์ ก่อให้เกิดแนวทางร่วมกันในการทำกิจกรรม งานวิจัย และพัฒนาที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติร่วมกัน

ภายหลังพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนสำหรับวิทยาการข้อมูล (Python for Data Science) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นโดย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมันคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทยเป็นวิทยากร



วิทยาศาสตร์การอาหาร ได้รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 62

สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด นวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562 ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)" ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 7-9 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร โดยได้รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562



เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า อบรม “การออกแบบระบบไฟฟ้าภายในอาคาร”



สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดย ดร.ดุสิต อุทิศสุนทร หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบระบบไฟฟ้าภายในอาคาร” ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้กับผู้สนใจทั่วไปและนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 1-4

จำนวนกว่า 120 คน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี และยังได้รับเกียรติจาก อ.เจริญ ร่มเพชร จากบริษัท TIC Modular System Co.,Ltd เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “ระบบการจ่ายและควบคุมไฟฟ้า (Switchboards and Control Panels) และ ผศ.ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์ อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง “สายไฟฟ้าตามมาตรฐานแบบต่างๆ ในอาคารและงานอุตสาหกรรม” และ “การออกแบบระบบไฟฟ้า (Electrical System Design) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ด้านการออกแบบระบบไฟฟ้าภายในอาคาร เตรียมพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ศึกษาก่อนออกสู่ประชาคมอาเซียน พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการแข่งขันก่อนเข้าทำงานต่อไป



วิทยาศาสตร์ ประชุมสมัชชาสามัญ ครั้งที่ 2/2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดประชุมสมัชชาสามัญ ครั้งที่ 2/2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ร่วมประชุมเพื่ออนุมัติเกรดนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ก่อนนำเสนอฝ่ายทะเบียน ในวันที่ 4 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมดาวเรือง อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 12) คณะวิทยาศาสตร์



เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า จัดแข่งขันฟุตบอล เชื่อมความสัมพันธ์ด้านภักยาเสพติด” ครั้งที่ 8

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการ “การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ด้านภักยาเสพติด” ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้น ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมบุรีรัมย์ T.A.soccer โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 4 ทีม และทีมที่ชนะการแข่งขัน ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม EET2 (ปี 2) รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม EET3 (ปี 3) รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม EET 1 (ปี 1) และรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีม EET4 (ปี 4) วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเชื่อมความสัมพันธ์ในครั้งนี้ เพื่อเน้นแนวทางเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาภายในสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า สร้างความสามัคคีทำกิจกรรมร่วมกันเป็นทีม รวมถึงสนับสนุนให้นักศึกษาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เพิ่มศักยภาพในการเรียนการสอนต่อไป



เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คิวรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ ครั้งที่ 12

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 5 คน คือ นายอาทิตย์ เวียงคำ นายภูสิทธิ์ วาতিরอยรัมย์ นายจักรพรรณ กระจ่าง นายพัฒน์พงศ์ พุดชอบ และ นายธนพล อระัญญ์ ควบคุมทีม โดย อ.ณัฐวุฒิ พจน์ปริญญา เข้าร่วมการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ ครั้งที่ 12 (Robot Design Contest : RDC2019) ซึ่งจัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เป็นการจัดแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก ในวันที่ 1-6 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 13 แห่งด้วยกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพด้านการเรียนรู้ต่อนักศึกษา และสามารถนำ

ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

โดยนักศึกษสามารถคว้ารางวัลมาได้ทั้งสิ้น 3 รางวัล ประกอบด้วย นายธนพล อระัญญ์ รางวัลชนะเลิศ (เป็นตัวแทนไปแข่งในระดับประเทศ) นายจักรพรรณ กระจ่าง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เป็นตัวแทนไปแข่งในระดับประเทศ) และ นายอาทิตย์ เวียงคำ รางวัล THE BEST DESIGN

การบัญชี อบรมการส่งเสริมศักยภาพด้านมาตรฐานรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียสาธารณะ (NPAEs)



สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ นำโดย อ.จิตติพร วรฤทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี และอาจารย์ในสาขาวิชาการบัญชี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมศักยภาพด้านมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียสาธารณะ (NPAEs) ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561” ในวันที่ 31 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลีนี จุโทปะมา รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิลปะพร ศรีจันทเพชร หัวหน้าภาควิชาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานรายงานการบัญชี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพบัญชี และส่งเสริมศักยภาพความเข้าใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกิจการประกอบวิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี



บริหารทรัพยากรมนุษย์ ศึกษาดูงานเชิงวิชาการด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ จัดการ นำโดย อ.กิตติกวินทร์ เอี่ยมวิริยาวัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชา พร้อมด้วย อ.กิตติกร ฮวดศรี อาจารย์ในสาขาวิชา จัด “โครงการศึกษาดูงานเชิงวิชาการด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์” ในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม–วันที่ 1 เมษายน 2562 ณ บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ นักศึกษาได้ศึกษาจากสถานประกอบการจริง ได้รับความรู้เรื่องกระบวนการและหน้าที่งานในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรในสถานการณ์ปัจจุบันและเปิดโลกทัศน์ในการทัศนศึกษายังสถานที่ต่าง ๆ



การบัญชี อบรมการยกระดับการสื่อสารในรายงานของผู้สอบบัญชี ตามมาตรฐานการสอบบัญชีของนักศึกษาในยุค 4.0

สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อ.ฐิติพร วรฤทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี และคณาจารย์ในสาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ การส่งเสริมศักยภาพและการยกระดับการสื่อสารใน รายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีในยุค 4.0 ประจำปีการศึกษา 2561” ในวันที่ 30 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิลปะพร ศรีจันทเพชร หัวหน้าภาควิชาบัญชี เป็นวิทยากรบรรยาย คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านและเขียนรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และเป็นการยกระดับการสื่อสารในรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี และสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการประกอบอาชีพในอนาคต



วิทยาการจัดการ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา หลังออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อ.รุ่งรัตน์ หัตถกรรม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ จำนวน 950 คน ในวันที่ 1 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 6

อาคารอเนกคุณาคาร(Rajabhat Complex) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านความรู้ ทักษะ หลักความรู้ต่าง ๆ ด้านสังคม การเรียนรู้ หลังจากออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสามารถนำความรู้ ทักษะและหลักความรู้ต่าง ๆ ที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ในสถานการณ์จริง



บริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ก่อนออกฝึกนำเสนอผลการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อ.กิตติกวินท์ เอี่ยมวิริยาวัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ พร้อมด้วยอาจารย์ในสาขาวิชาฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ก่อนออกฝึกนำเสนอผลการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่ 1-2 เมษายน 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อให้นักศึกษาชั้นปี 4 ได้ทบทวนการทำงานในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมและตัดสินใจเลือกสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ



วิทยาการจัดการ นำน.ศ. ร่วมโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิต มีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start Up)



คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 85 คน เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start Up) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในกิจกรรมค่าย “Y.E.S. Idea Camp” สำหรับผู้ประกอบการนักศึกษา ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2562 และวันที่ 1 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมพิมานราชพฤกษ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการให้นักศึกษา สร้างและพัฒนาแนวคิดใหม่ (Y.E.S. Idea CHALLENGE Workshop)

วิทยาการจัดการ จัดโครงการจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “ทำความดีด้วยหัวใจ”

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “ทำความดีด้วยหัวใจ” นำโดย รศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ในวันที่ 30 มีนาคม 2562 ณ อาคาร 24 คณะวิทยาการจัดการ เพื่อให้ นักศึกษาทุกสาขา ได้มีส่วนร่วมในการทำความสะอาดอาคาร 24 และเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดใช้อาคารหลังใหม่และบริเวณพื้นที่อาคารโดยรอบ เพื่อให้นักศึกษาได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตอาสาพัฒนาสังคม ให้นักศึกษาสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข



บุคคลต้นแบบของแผ่นดิน
รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา
 รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



“คนดีเด่นแห่งปี” รางวัล เพชรสุพรรณ
 ประจำปีพุทธศักราช 2562
 สาขา ผู้ส่งเสริมและพัฒนาศึกษาดีเด่น

สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สมัยสามัญ ครั้งที่ 04/2562

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2562

ณ ห้องประชุมเบญจกัญจน์ ชั้น 5 อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

1. เรื่อง การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 6)

สภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 6) จำนวน 2,247 คน ตามที่เสนอ

2. เรื่อง การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 7)

สภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 7) จำนวน 7 คน ตามที่เสนอ

3. เรื่อง การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 3)

สภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 3) จำนวน 1 คน ตามที่เสนอ

4. เรื่อง การพิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร

สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาโท (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) จำนวน 2 หลักสูตร ตามที่เสนอ

5. เรื่อง การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการ

สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย ได้แก่

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ เสนารัตน์ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาปรัชญาตะวันตก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

2. อาจารย์ ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561

3. อาจารย์วิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561

มรภ.บุรีรัมย์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

ดร.กระพัน ศรีงาน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 4 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมวิชาวัดศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษามากปกติ เข้าร่วมการปัจฉิมนิเทศเป็นจำนวนกว่า 1,900 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการแจ้งถึงแนวปฏิบัติและขั้นตอนต่างๆ ในการสำเร็จการศึกษา และเป็นการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพแก่นักศึกษา ให้นักศึกษามีความเชื่อมั่นในตนเอง เพิ่มโอกาสในการได้งาน สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

โดยกิจกรรมเป็นการบรรยายให้ความรู้ตลอดจนหลักปฏิบัติในหัวข้อต่างๆ ประกอบไปด้วย การเตรียมตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดย ผศ.ดร.พรทิพา คำเนิน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา การรับใบรับรองคุณวุฒิและการลงทะเบียนบัณฑิต โดย คุณณัฏฐิชา ยอดไพอินทร์ หัวหน้าสำนักงานสำนักส่งเสริมวิชาการ การเขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งานและความรู้ทักษะเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานสายอาชีพ โดย นายกฤษดา ฤกษ์ พัทลุง ประสพการณ์การสมัครงาน และการเริ่มเข้าสู่ชีวิตคนทำงานของว่าที่บัณฑิต โดย อ.นิยม ชุนรองรัมย์



มรภ.บุรีรัมย์ จัดโครงการต่อยอดและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ สู่แผนปฏิบัติการประจำปี (กุมภาพันธ์ - เมษายน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย รศ.มาลณี จุฑาปะมา รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผศ.ดร.วันทนี นามสวัสดิ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี และ ดร.ธนิส กรอพิงค์ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ร่วมกับกองนโยบายและแผน จัดโครงการต่อยอดและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ สู่แผนปฏิบัติการประจำปี (Action plan) อย่างเป็นทางการอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ครั้งที่ 4 (เดือนกุมภาพันธ์-เดือนเมษายน) ในวันที่ 3-4 เมษายน 2562 ณ โฉวเทลระยอง ริมเพ ริสอร์ท จ.ระยอง มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์-เดือนเมษายน เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนกว่า 60 คน โดยกิจกรรมเป็นการร่วมกันต่อยอดจากโครงการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ในรอบปีที่ผ่านๆ เพื่อระดมความคิดในการเขียนโครงการต่างๆ และนำเสนอในการพัฒนามหาวิทยาลัย



มรภ.บุรีรัมย์ จัดกิจกรรมงาน “วันอนุรักษ์มรดกไทย”
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

สำนักคิดปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์และสภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรม “วันอนุรักษ์มรดกไทย” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับเกียรติจาก นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 2 เมษายน 2562 ณ หอประชุมวิชชาอภิสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมแต่งกายชุดผ้าไทยเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนกว่า 500 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถวายสดุดี “วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ส่งเสริม เผยแพร่ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย ก่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างองค์กรภายในสถาบัน ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมด้านการแสดงศิลปวัฒนธรรมในสถาบันการศึกษา ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย พิธีถวายสดุดี “วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” การแสดงถวายพระพร ชุดเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ การบรรเลงดนตรีไทย เพลงเกิด สธ.และเพลงพระราชนิพนธ์ “เด้าเห่” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมของแต่ละชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์ อาทิ ส้มตำสีลาโฮว่ ศิลปมวยไทย การแสดงหุ่นสาย แก้วแอก การละเล่นงิ้วทาง เป็นต้น การแสดงนาฏยประดิษฐ์ ชุด “อรอดลักษ์ณีนารี” และ แอฮอม จุลกัจจ” โดยสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ การเดินแบบชุดผ้าไทย โดยผู้ผ่านการคัดเลือกการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยดีเด่น ประจำปี 2562 และพิธีมอบเกียรติบัตรแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยดีเด่น



ปรัชญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ ภายในปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับสากล

- พันธกิจ** มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้กำหนดพันธกิจที่สำคัญเพื่อสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับสากลไว้ 6 ประการดังนี้
- 1) ผลิบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
 - 2) วิจัย สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัย
 - 3) บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ยกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนรวมถึงผู้ประกอบการให้แข่งขันได้
 - 4) อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
 - 5) ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
 - 6) ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

คณิศรประจักษ์หาวิทยาลัย
สุวิโซ ชน สุโต โทติ
ผู้มีความรู้ดี ย่อมเป็นเด่นในหมู่มชน

คำนิยมหลักของมหาวิทยาลัย
มีวิสัยทัศน์ **ชื่อสัตย์สุจริต**
จิตอาสา **พัฒนาสังคม**

ดอกไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
ดอกราชพฤกษ์ หรือ ดอกคูณ

เอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น **อัตลักษณ์** บัณฑิตมีสำนึกดี มีความรู้คู่คุณธรรม นำชุมชนพัฒนา